

## 4 Thái Bình

### GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

được bảo đảm, quân sự, quốc phòng được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Các ngành trong khối Nội chính, các địa phương, đơn vị đã chủ động phối hợp làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền để ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến, thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin để đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Trong quý I/2020 đã triển khai 9 cuộc thanh tra hành

chính, 24 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 128 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 18.604 triệu đồng (quyết định thu hồi sai phạm kinh tế 18.485 triệu đồng). Cơ quan công an đã phát hiện 2 vụ tham nhũng, khởi tố 2 bị can (1 bị can về tội nhận hối lộ, 1 bị can về tội lạm quyền trong khi vụ hành công vụ). Tòa án nhân dân hai cấp đã xử 1 vụ, 1 bị cáo về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định và thể các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đột xuất, qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác

nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 3 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh trật tự cả nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng có diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; triển khai quyết

liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, trong đó thực hiện tốt giãn cách xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân không nghe, không tin vào những thông tin xấu độc của các thế lực chống đối, các đối tượng cơ hội chính trị. Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội gặp khó khăn, những người mất việc làm do dịch Covid-19; đồng thời, có phương án hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau khi dịch kết thúc, phải tăng tốc với phương châm lấy tốc độ bù thời gian.

Cùng với đó, các cấp ủy tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ và chi bộ cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ các huyện, thành phố. Trong quá trình chuẩn bị vẫn kiên và nhân sự đại hội phải bảo đảm quy định, yêu cầu đề ra, phù hợp với tình hình thực tế theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính trị nội bộ. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm

chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, qua đó giải quyết kịp thời các vụ việc, không để phát sinh những yếu tố phức tạp, hình thành điểm nóng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, đặc biệt chú trọng giữ kỷ luật phát ngôn. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quần sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng công an, quân đội chủ động đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, vô hiệu hóa sự cấu kết, móc nối của các thế lực thù địch và hoạt động chống phá của các phân tử cơ hội chính trị. Các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

dương tính với Covid-19 song công tác chủ động phòng ngừa, kiểm soát xã hội vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới dự báo vẫn còn phức tạp, kéo dài, vì vậy, các địa phương cần chủ động kế hoạch, các kịch bản tình huống, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống dịch.

\* Sáng ngày 7/4, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chung cư Petro Thăng Long, chung cư Damsan Quang Trung và bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Poongshin Vina (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

Sau khi nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý, Tổ tự quản tại chung cư Petro Thăng Long và chung cư Damsan Quang Trung trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện khẩn số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các chung cư đã tuyên truyền thực quan bằng tờ rơi, thông báo, áp phích tại các bảng tin; tổ chức do thân nhiệt, sát khuẩn tay tại tất cả các sảnh. Đối với các điện tích công cộng như sảnh, hành lang, nhà sinh hoạt cộng đồng cũng thường xuyên được vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 khu chung cư tiếp

tục thực hiện tốt công tác cách ly toàn xã hội, giám sát chặt chẽ người ra vào chung cư. Tuyên truyền, nhắc nhở cư dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết.

Công ty TNHH Poongshin Vina có trên 700 công nhân lao động. Thời gian qua, Công ty luôn bảo đảm đủ việc làm cho 100% công nhân với thu nhập ổn định. Công nhân khi đến làm việc đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào khu vực sản xuất. Tại khu vực bếp ăn, Công ty khử khuẩn bằng Cloramin B 2 lần/ngày, công nhân được bố trí ngồi ăn một chiều, hạn chế nói chuyện, giao tiếp trong bữa ăn để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch cho bản thân và những người xung quanh. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp, tuy nhiên, doanh nghiệp cần triển khai các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất việc tiếp xúc gần giữa các nhân viên trong quá trình làm việc. Tuyên truyền, vận động công nhân sau khi hết ca làm nên về nhà, không ra ngoài tập trung đông người, khi có dấu hiệu ho, sốt phải thông báo ngay. Tăng cường trao đổi công việc trực tuyến với các đối tác. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cuộc chiến chống dịch Covid-19 rất cần sự chung tay, đồng hành của người dân và doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cần triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ngăn chặn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

**NHÓM PHÒNG VIÊN**

*Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020*

### CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 7/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm. Theo đó, đồng chí Khiếu Ngọc Sáng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Ngoạn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao trình độ, năng lực của hai đồng chí được bổ nhiệm và mong trên cương vị công tác mới hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ các đồng chí mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các đồng chí được bổ nhiệm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, đoàn kết cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

**ĐÀO QUÂN**

### THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(*Tiếp theo trang 1*)

của Bộ Y tế được cấp giấy chứng nhận trở về cộng đồng. Dự kiến trong ngày 8/4, 6 trường hợp đang cách ly tại Trung đoàn 568 cũng sẽ hoàn thành thời gian cách ly để trở về gia đình. Tất cả các trường hợp này đều được khuyến cáo tiếp tục theo dõi sức khỏe tại gia đình thêm 14 ngày nữa để bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng.

Ngày 7/4, lãnh đạo Trung đoàn 568 đã tiếp nhận 200kg gạo, 10 thùng sữa và 10 thùng mì tôm cùng một số nhu yếu phẩm khác từ một số chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng ủng hộ nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời cán bộ, nhân viên và lực lượng y tế đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cách ly tại cơ sở 1 của Trung đoàn ở xã Đông Quang (Đông Hưng). Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban MTTQ tỉnh phát động.

\* Đến nay, toàn huyện Đông Hưng đã tiếp nhận, cấp phát 23.000 khẩu trang trị giá của tỉnh cho 38 xã, thị trấn trên địa bàn.

Giả bán cho người dân là 2.000 đồng/chiếc, mỗi người dân được mua không quá 2 chiếc khẩu trang trị giá một lần. Trong quá trình cấp phát, các địa phương đều công khai địa điểm, thời gian, hình thức bán khẩu trang trị giá để người dân biết đến mua; đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách và tái sử dụng. Các ngành chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc bán khẩu trang trợ giá cho người dân nhằm tránh tình trạng đầu cơ tích trữ, trục lợi bất chính.

Nhu cầu sử dụng khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19 ngày càng tăng. Vì vậy, việc bán khẩu trang trợ giá của tỉnh là việc làm hết sức ý nghĩa, đã kịp thời cung ứng giúp người dân bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trước dịch Covid-19.

\* Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và người lao động trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Từ ngày 20/3 đến nay đã có 39 tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện với tổng số tiền 220 triệu đồng và nhiều hiện vật như: gạo, sữa, mì tôm, khẩu trang, áo bảo hộ... Cùng với kêu gọi, tiếp nhận các nguồn ủng hộ, những ngày qua, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phát khẩu trang miễn phí cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Thành viên ban công tác mặt trận các khu dân cư tham gia các tổ tự quản, tích cực tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch, hướng dẫn người dân thực hiện cách ly toàn xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

## BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI BÌNH THÔNG BÁO Về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện kỳ tháng 4, 5/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Bưu điện tỉnh Thái Bình xin trân trọng thông báo phương án tổ chức hoạt động chi trả lương hưu, các chế độ BHXH kỳ tháng 4, 5/2020 như sau:

1. Bưu điện thực hiện chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020.

2. Đối với người hưởng đã đăng ký nhận tiền mặt hàng tháng qua Bưu điện, trong kỳ này nhân viên Bưu điện sẽ tới từng nhà để chi trả, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 16/4 đến ngày 25/5/2020. Lịch chi trả cụ thể sẽ được thông báo đến từng phường, xã. Người hưởng cần liên hệ với Bưu điện để thống nhất thời gian, địa điểm chi trả tại nhà hoặc tại Bưu điện.

3. Để đảm bảo sự an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh Thái Bình đề nghị quý vị người hưởng phối hợp trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống dịch.

## Kiểm tra, chỉ đạo...

(*Tiếp theo trang 1*)

\* Sáng ngày 7/4, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty Cổ phần TBS Sông Trà. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ khi có thông tin về dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch đồng thời, bệnh viện triển khai theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế; Bệnh viện đã thành lập Ban Chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, tổ chức phân loại người bệnh ngay từ tuyến đầu và phân luồng khu khám chữa bệnh; lập khai báo y tế, xây dựng kịch bản khi xảy ra tình huống, khoanh vùng khi có ca bệnh dương tính với Covid-19; bố trí cán bộ các khoa, phòng phối hợp với Khoa Truyền nhiễm để tập trung phòng, chống dịch đồng thời, chuẩn bị trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch. Tính đến ngày 7/4, Khoa Truyền nhiễm tiếp nhận 187 trường hợp đến cách ly, điều trị.

Sau khi nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động, việc tuân thủ các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; của Bệnh viện. Đồng chí khẳng định, cùng với lực lượng quân đội, công an, đội ngũ y tế từ tỉnh đến cơ sở là lực lượng

## ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Nhận ủy, các tỉnh, thành phố phía Bắc có trên 1,1 triệu héc-ta lúa đông xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, thời tiết vụ đông xuân 2019 - 2020 đang có những diễn biến khó lường, từ cuối tháng 3 đến nay có mưa

nhỏ, ẩm độ cao liên tục là điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại bùng phát, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng. Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, ở vùng Bắc Trung Bộ có nguy cơ cao bị bệnh đạo ôn cổ bông gây hại nặng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát sinh; vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc, bệnh đạo ôn

lá sẽ bùng phát và gây hại nặng trên giống nhiễm từ đầu đến giữa tháng 4 và là nguồn bệnh gây hại trên cổ bông cho các trà lúa trở trong tháng 4 đến trung tuần tháng 5; ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng sẽ phát sinh, gây hại từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá sinh trưởng, phát triển của lúa; tình hình phát triển sâu bệnh hại cũng như các

## KHÔNG ĐỂ SÂU BỆNH ẢNH HƯỞNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

do điều kiện thời tiết âm u, thiếu ánh sáng, độ ẩm cao kết hợp mưa trong nhiều ngày trong giai đoạn cây trồng mẫn cảm, vì vậy bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại. Dự báo từ nay đến ngày 20/4 bệnh có nguy cơ gây hại nặng trên diện rộng nếu không có biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu bảo đảm ổn định lương thực, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; trong đó, việc

thực hiện thắng lợi toàn diện sản xuất vụ xuân năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên quan điểm không để sâu bệnh ảnh hưởng tới năng suất lúa xuân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương cử cán bộ chuyên môn theo dõi, bám sát đồng ruộng, hàng tuần có báo cáo đánh giá cụ thể tình hình sinh trưởng, dự báo từng loại dịch hại trên lúa xuân, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông có thể phát sinh từ nay đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 tới. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn người dân

quy trình chăm sóc, khuyến cáo phòng, trừ sâu bệnh đúng thuốc, đúng thời điểm và cụ thể đến từng vùng theo thực tế đồng ruộng. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt của các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi. Cùng với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các huyện, thành phố cần chỉ đạo sát sao sản xuất vụ xuân cũng như trong các đợt phun

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THẠ**

● Thư ký tòa soạn: **HỮU NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG